

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018

-----

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TĐTN-TTNTH ngày 24/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018; Kế hoạch số 09-KH/TWHSV ngày 15/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên về việc tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các cấp học năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018, cụ thể như sau:

#### I. CÔNG TÁC THAM MƯU CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP

Sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 09-KH/TWHSV ngày 15/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên về việc tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các cấp học năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch số 41-KH/TĐTN-TTNTH ngày 24/5/2018 về việc tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2018” triển khai đến các Huyện, Thành đoàn, Đoàn Trường học trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (TT GDNN – GDTX), Ban Chấp hành các xã, phường, thị trấn có liên quan về hoạt động “Tiếp sức mùa thi” năm 2018.

Nhanh chóng thành lập và xây dựng các đội hình chuyên nòng cốt là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, sinh viên, giáo viên trẻ, giáo viên là trợ lý thanh niên các trường THPT, TT GDNN - GDTX, cán bộ đoàn các xã, phường, thị trấn tham gia tiếp sức mùa thi.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có sự chủ động phối hợp với các ngành chức năng có liên quan nhằm chuẩn bị chu đáo cho việc Tiếp sức mùa thi từ tỉnh, huyện, xã, ấp, khu phố và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ra quyết định thành lập Ban Chỉ huy Tiếp sức mùa thi cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo phối hợp tổ chức chương trình một cách chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đồng thời thành lập Đội hình Tiếp sức mùa thi cấp tỉnh hỗ trợ giám sát, giúp sức, phân phối các vật phẩm hỗ trợ cho các điểm thi.

Vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ các suất cơm, nước uống miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi. Chỉ đạo

triển khai thực hiện chương trình “*Tiếp sức mùa thi năm 2018*” cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố, Đoàn trường trực thuộc.

Tổ chức Lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018 và tập huấn các kiến thức cơ bản về công tác Tiếp sức mùa thi đến từng tình nguyện viên tham gia chương trình.

## II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Kỳ thi THPT cấp quốc gia cụm thi số 57 tại tỉnh Bến Tre do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn, Đại học Giao thông vận tải - cơ sở 2 phía Nam và Cao đẳng Bến Tre tổ chức với số lượng: **11.765 thí sinh** (trong đó có 10.419 học sinh THPT, 980 học sinh TT GDNN-GDTX, và 366 thí sinh tự do) tại 30 điểm thi đặt ở 9 huyện và thành phố Bến Tre.

Để chương trình được diễn ra đạt kết quả cao nhất, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong hệ thống đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website: [www.tuoitrexudua.vn](http://www.tuoitrexudua.vn), facebook và các trang mạng xã hội, poster... Đồng thời, xây dựng đường dây nóng, trực 24/24 giờ phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ các thí sinh tham gia kỳ thi qua số điện thoại: 02753.818.116 và số điện thoại 0918.25.15.09.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình tại địa phương đơn vị qua những buổi sinh hoạt hè, sinh hoạt Chi đoàn và nhiều hình thức như băng rôn, poster, website, phát thanh, mạng xã hội facebook, zalo... Qua đó, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được đảm bảo để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ.

## III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với cụm thi số 57 trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và việc “*Tiếp sức mùa thi*”. Tổ chức tập huấn, phân bổ vị trí các đội hình tình nguyện, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong thực hiện “*Tiếp sức mùa thi*” như: tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi; thành lập các tổ, đội nhóm xe ôm miễn phí đưa rước thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, giám thị coi thi từ TP. Hồ Chí Minh; vận động các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ các nguồn lực (kinh phí, nước uống đóng chai, văn phòng phẩm...) cho các em học sinh đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi.

Phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre (Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh) trong công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi tại các

chốt giao thông, khu vực ngã tư đường, các khu vực trường có Hội đồng thi liên tỉnh...

Đội hình "Tiếp sức mùa thi" tổ chức lễ ra quân cấp tỉnh ngày 08/6/2018 với sự tham gia của 350 tình nguyện viên và hoạt động cao điểm từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018. Thành lập 31 đội hình trong đó 01 đội hình cấp tỉnh có 20 tình nguyện viên là đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng Nghề Đồng Khởi tham gia và 30 đội hình bố trí tại 30 điểm thi với sự tham gia của 436 cán bộ đoàn, đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên.

## 2. Cấp huyện, thành phố

Trên cơ sở kế hoạch triển khai của tỉnh, Ban Thường vụ các Huyện, Thành phố đồng loạt xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình.

09/09 huyện, thành phố thành lập 30 đội hình tình nguyện viên tiếp sức tại 30 điểm thi gồm 436 tình nguyện viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ xã đoàn, thị trấn Đoàn Trợ lý thanh niên, Bí thư Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn, Giáo viên trẻ các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh và sinh viên Bến Tre đang học tập ngoài tỉnh.

Phối hợp với các điểm trường có hội đồng thi tại huyện, thành phố và các cơ quan ban ngành có liên quan chủ động tổ chức hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt an tâm tham gia tốt kỳ thi.

Tăng cường công tác vận động các mạnh thường quân, đơn vị tài trợ, Ban cha mẹ học sinh tại các điểm trường để hỗ trợ cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm thi tốt. Phối hợp các tổ, đội xe ôm địa phương giảm giá trong việc hỗ trợ, đưa đón các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi. Hỗ trợ đưa đón thí sinh từ cổng trường đến phòng thi và ngược lại trong những ngày mưa. Chuẩn bị các dụng cụ học tập như máy tính, bút, thước, Atlas... để hỗ trợ cho các thí sinh khi cần thiết, nhận giữ nón bảo hiểm, điện thoại di động trong lúc thí sinh vào khu vực thi.

Qua đó toàn tỉnh đã vận động 19.920 chai nước miễn phí; hơn 1000 lượt tư vấn hướng dẫn cho thí sinh và phụ huynh, phát 1000 tờ báo Thanh niên cho người thân của thí sinh. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và huyện tổ chức thăm và tặng quà động viên tinh thần cho 30 đội hình Tiếp sức mùa thi tại 9 huyện, thành phố tổng giá trị gần 6 triệu đồng. Tổng kinh phí huy động cho chương trình là 118.680.000 đồng.

## III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm

Chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2018" đã tạo điều kiện tốt để các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm tham gia tốt kỳ thi. Hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi; góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Đồng thời tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, Ban Giám hiệu, đặc biệt là đối với gia đình và các thí sinh tham gia kỳ thi.

Sự phối hợp đồng bộ trong hệ thống đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia, tạo điều kiện thuận lợi rất lớn trong việc “*Tiếp sức mùa thi năm 2018*” của tỉnh.

Tinh thần, thái độ phục vụ của tình nguyện viên chu đáo, nhiệt tình, tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc Tiếp sức mùa thi như đơn vị Giồng Trôm, Thành phố Bến Tre, Châu Thành. Đặc biệt, một số đơn vị thu hút được sự tham gia của các sinh viên học ngoài tỉnh của trường Đại học Đồng Tháp, Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô như đơn vị Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm.

Sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu các trường góp phần thuận lợi trong công tác Tiếp sức mùa thi.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Một số tình nguyện viên còn lúng túng trong việc tư vấn và hỗ trợ các nội dung liên quan đến chương trình “*Tiếp sức mùa thi năm 2018*”.

Đồng phục áo nón cho tình nguyện viên chưa được trang bị đầy đủ nên chưa tạo được điểm nhấn riêng cho chương trình.

Một số đội hình đa số đoàn viên, học sinh của nhà trường, chưa huy động lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ (*Mỏ Cày Nam, Ba Tri*).

Một số đơn vị còn chủ quan, trông chờ, chưa có sự chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi như Mỏ Cày Nam.

## IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hỗ trợ thêm trang phục (*áo, nón*) cho đội hình tiếp sức mùa thi để thể hiện sự đồng bộ và màu sắc riêng của chương trình trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức chương trình “*Tiếp sức mùa thi năm 2018*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre, Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam theo dõi.

### Nơi nhận:

- Ban TKTWHSV;
- VP TW Đoàn;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- Ban CTTN TW Đoàn;
- Ban Chỉ đạo CD TNTN hè tỉnh;
- UBND tỉnh;
- BLD Tỉnh đoàn;
- BGD Sở GD&ĐT;
- Ban TTNTH Tỉnh đoàn;
- BCH Đội hình Tiếp sức mùa thi;
- LưuVT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ



Lâm Như Quỳnh